

# สำเนา

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลจอมทอง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่  
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป  
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่  
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง  
เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติให้  
ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ของโรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางพันธิตรา ลินธุวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
๒.	นางละอองศรี กันเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๓.	นางวิภา ตำนานา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้...

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะหักท้วงให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชาญชัย พจมานวิพุธ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลา**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ**  
**ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางพันธิตรา สินธุวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๗๓๔๕๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๖๒๑	เลื่อนระดับ  ๙๐%
<p><b>ชื่อผลงานส่งประเมิน</b> ผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><b>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน</b> การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"</p>						
๒	นางละอองศรี กันเพชร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๗๒๒๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๒๔๕	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
<p><b>ชื่อผลงานส่งประเมิน</b> ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อความรู้ ระดับน้ำตาลในเลือด หลังอดอาหาร ค่าน้ำตาลสะสม และความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ ๓</p> <p><b>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน</b> การพัฒนาระบบการประเมินการคัดกรองผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจอมทอง</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"</p>						
๓	นางวิภา ดำนานา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๕๖๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๑๐๖๒๕๑	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
<p><b>ชื่อผลงานส่งประเมิน</b> ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดต่อความรู้และความวิตกกังวลของผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระจกใสเลนส์แก้วตาเทียมในโรงพยาบาลจอมทอง</p> <p><b>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน</b> การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยในการผ่าตัด ของโรงพยาบาลจอมทอง</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"</p>						

๒